

CÔNG BỐ NGAY

## Báo cáo mới của MRC: Mê Công tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức

**Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 7 tháng 9 năm 2023** — Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) đã công bố Báo cáo thường niên 2022, công bố nhiều thành tựu đã đạt được trong năm qua cũng như những thách thức chính đặt ra mà lưu vực cần đặc biệt chú ý.

**Báo cáo thường niên 2022 của MRC** thể hiện những tiến bộ cụ thể đạt được tại lưu vực sông Mê Công nhờ nỗ lực chung và “ngoại giao nước” của các quốc gia thành viên là Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan, Việt Nam cùng các đối tác.

Những thành tựu quan trọng nhất trong năm qua gồm: hướng dẫn mới về thiết kế đập thủy điện và tác động môi trường xuyên biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá di chuyển và vận chuyển phù sa; các quy tắc mới về giao thông thủy để tăng cường an toàn sông; các công cụ đổi mới, sáng tạo để dự báo lũ và hạn tốt hơn; trạm quan trắc mới ở cực Bắc của lưu vực để nhanh chóng phát hiện các thay đổi về nước; và khởi động một Nghiên cứu chung với Cơ chế Hợp tác Lan Thương–Mê Công để nâng cao hiểu biết chung của các quốc gia ở thượng nguồn và hạ nguồn về chế độ dòng chảy đang thay đổi, đây được coi là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả hợp tác; và nhiều thành tựu quan trọng khác.

MRC đã bắt đầu triển khai các hướng dẫn đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới hay còn gọi là TbeIA, đồng thời, đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của Nghiên cứu chung. Kết quả nghiên cứu sẽ được chia sẻ tại [Diễn đàn Bên liên quan cấp khu vực lần thứ 13](#) vào ngày 5 tháng 10 năm 2023 tại Luang Prabang, CHDCND Lào.

Để hoàn thành Chiến lược phát triển lưu vực 2021–2030 và Kế hoạch chiến lược 2021–2025, Báo cáo thường niên 2022 cũng đề cập tới đóng góp của năm Ưu tiên chiến lược của Ủy hội - Môi trường, Xã hội, Kinh tế, Biến đổi khí hậu và Hợp tác – không chỉ trong việc mang lại lợi ích cho hàng triệu người người dân Mê Công, mà góp phần đạt được 10 trong tổng 17 “Mục tiêu Phát triển Bền vững”.

Tuy nhiên, bên cạnh những tin tức tích cực gồm: [lượng mưa cao hơn 40%](#) so với năm 2021 và 2022; chất lượng nước dọc dòng chính sông Mê Công duy trì ở mức “Tốt” hoặc “Xuất sắc” tại hầu hết các khu vực; và tăng trưởng kinh tế-xã hội cũng như mức sống tốt hơn trên toàn khu vực, thì Lưu vực sông Mê Công vẫn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức to lớn. Trên thực tế, trong bài phát biểu [Cập nhật hiện trạng lưu vực sông Mê Công](#) vào tháng 4, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC, đã trích dẫn 5 xu hướng “quan ngại” gồm: thay đổi chế độ dòng chảy, giảm dòng phù sa nuôi dưỡng, xâm nhập mặn, ô nhiễm nhựa, lũ lụt và hạn hán trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Như ông Kittikhoun nêu trong Báo cáo thường niên, đây là những thách thức có tính xuyên biên giới, vì vậy đòi hỏi phải có sự hợp tác liên tục giữa các quốc gia ven sông để giải quyết các vấn đề

này. Quá trình hợp tác bao gồm cả các nhu cầu về chia sẻ dữ liệu, đàm phán, thỏa hiệp và cởi mở với cả các đối tác cấp khu vực và quốc tế.

Ông Kittikhoun đã viết trong phần Lời nói đầu: “Chúng ta là một Mê Công. Vì vậy, lý tưởng nhất, chúng ta cần áp dụng cách tiếp cận toàn lưu vực để tìm giải pháp và ra quyết định trong mọi việc, từ thiết kế thủy điện và giám sát sông, đến quy tắc giao thông thủy và cơ sở hạ tầng thủy lợi.”

Theo Hiệp định Mê Công 1995, MRC là cơ quan liên chính phủ duy nhất hoạt động để bảo vệ dòng sông; đảm bảo sử dụng công bằng tài nguyên nước sông Mê Công; và thúc đẩy phát triển kinh tế tối đa, đồng thời giảm thiểu mọi tác hại đối với môi trường hoặc cộng đồng ven sông, đặc biệt là hàng triệu gia đình ngư dân và nông dân đang có nguồn lương thực và sinh kế dựa vào dòng sông này.

Theo ý kiến được trích dẫn của một quan chức cấp cao Thái Lan trong báo cáo này: mặc dù đôi khi sẽ nảy sinh những khác biệt giữa lợi ích quốc gia và những gì tốt nhất cho lợi ích khu vực, nhưng những thành tựu nêu chi tiết trong Báo cáo thường niên này cho thấy rằng, cuối cùng, hợp tác sẽ mang lại kết quả, và sẽ tiếp tục tạo kết quả như vậy trong tương lai.

Tiến sĩ Surasri Kidtimonton, Thành viên Ủy ban Liên hợp MRC của Thái Lan, đồng thời là Tổng Thư ký Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia của Thái Lan và Ban Thư ký Ủy ban Sông Mê Công Thái Lan cho biết: “Hiện nay, MRC có các chính sách và thủ tục hiệu quả để giải quyết vấn đề quản trị nguồn nước xuyên biên giới dựa trên nguyên tắc hợp tác, các nghĩa vụ trong các hiệp ước và thiện chí”.

#### **Lưu ý cho ban biên tập:**

Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1995 để thúc đẩy đối thoại và hợp tác cấp khu vực tại hạ lưu sông Mê Công. Trên cơ sở Hiệp định Mê Công giữa Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam, Ủy hội đóng vai trò là diễn đàn khu vực về ngoại giao nước cũng như một kênh tri thức để quản lý tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển bền vững trong khu vực.

#### **-KẾT THÚC-**

#### **Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ:**

Ông Sopheap Meas, Chuyên gia Hợp tác Đối tác

Cán bộ phụ trách Báo chí (tạm thời)

Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế

Email: [sopheap@mrcmekong.org](mailto:sopheap@mrcmekong.org) | Di động: +856 20 7777 9168

###